

## Mga Katanungan ukol sa “Designated Intractable Diseases” (Gifu Prefecture Health and Medical Affairs Division)

<Q1>

**Ano ang “Designated Intractable Disease”?**

<A1>

Ang mga “Designated Intractable Disease” ay mga bihirang sakit na kung saan ang mekanismo ng pagsisimula ay hindi malinaw at walang mga paraan ng paggamot na naitatag, at nangangailangan ng pangmatagalang pag-gagamot. Ang isang “Designated Intractable Disease” na hindi kayang gamutin ay isang sakit na hindi maaalis na nakakatugon sa ilang partikular na pangangailangan at itinalaga ng Minister of Health, Labor and Welfare bilang may matinding pangangailangan upang matiyak ang mataas na kalidad at naaangkop na pangangalagang medikal para sa mga pasyente.

Mula noong Nobyembre 2021, 338 na mga sakit ang itinalaga bilang mga “Designated Intractable Disease” at ang listahan ay maaring tingnan sa website ng Ministry of Health, Labor and Welfare o sa website ng Intractable Disease Information Center.

<Q2>

**Magkano ang ibabawas sa medikal na gastusin sa pagtanggap ng expenses subsidy para sa mga “Designated Intractable Diseases”?**

<A2>

Ang mga gastusing medikal na lumampas sa pinakamataas na halaga ng sariling pagbabayad sa depende sa kita ay sasakupin ng pampublikong pondo ( Public Funds). Gayunpaman, ang paggamot para sa mga sakit maliban sa kung saan ang sakit ay na-certify ay hindi saklaw.

Kung ikaw ay sakop ng regular na health insurance, ang iyong co-payment rate ay magiging 30%, ngunit kung ikaw ay sertipikadong may “ Designated Intractable Disease” (makatanggap ng beneficiary certificate), ang iyong co-payment rate ay mababawasan sa 20%. Ikumpara ang maximum na halaga ng co-payment at 20% ng mga medikal na gastos, at kung ang maximum na halaga ng co-payment ay lumampas sa maximum na halaga, 20% ng mga medikal na gastos ang halagang babayaran.

Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa bawat Health Center sa Prepektura (※Kung nakatira sa Gifu City, mangyaring makipag-ugnayan sa Gifu City Health Center).

<Q3>

**Saan maaaring iproseso ang “Designated intractable disease medical expenses subsidy”?**

<A3>

Mangyaring mag-apply sa pinakamalapit na Public Health Center kasama ang application form at mga kinakailangang dokumento tulad ng clinical research personal form na pinunan ng iyong doktor. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa bawat Health Center sa Prepektura (※Kung nakatira sa Gifu City, mangyaring makipag-ugnayan sa Gifu City Health Center).